



ฉบับที่ 11/2561

เรื่อง แลกงข้าวเศรษฐกิจและการเงิน กรกฎาคม 2561

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนกรกฎาคม 2561 ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน ผลผลิตพืชหลักขยายตัวดี ผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวดีในหมวดอาหารและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตามความต้องการจากต่างประเทศ การท่องเที่ยวเติบโตดี จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ทางด้านการบริโภคภาคเอกชนปรับดีขึ้นทั้งในกลุ่มสินค้าคงทนและสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การลงทุนภาคเอกชนปรับดีขึ้นในส่วนการผลิตเพื่อส่งออก สำหรับการใช้จ่ายภาครัฐลดลงเป็นผลจากฐานสูงเพราะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเดียวกันปีก่อน

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันขายปลีก ส่วนอัตราการว่างงานทรงตัวในระดับต่ำ

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้

รายได้เกษตรกร เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.9 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.3 ตามการเพิ่มขึ้นของผลผลิตลำไยและข้าวนาปรัง จากภาวะอากาศเอื้ออำนวยในช่วงเพาะปลูก ด้านราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 ชะลอลงจากเดือนก่อน ตามราคาข้าวเปลือกเจ้าที่ปรับลดลงเพราะตลาดชะลอรับซื้อเพื่อรอผลผลิตรอบใหม่ ราคาสุกรและไก่เนื้อลดลงตามปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น สำหรับราคาลำไยเพิ่มขึ้นตามความต้องการรับซื้อเพื่อส่งออกที่เพิ่มขึ้นและปริมาณผลผลิตจริงที่ออกสู่ตลาดน้อยกว่าที่คาด

ผลผลิตอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 6.2 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยขยายตัวดีเกือบทุกหมวด โดยเฉพาะการผลิตหมวดอาหารและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากความต้องการจากต่างประเทศที่มีต่อเนื่อง รวมทั้งผลผลิตข้าวสารขยายตัวตามปริมาณวัตถุดิบข้าวเปลือก อีกทั้งการผลิตหมวดเครื่องดื่มที่ลดการผลิตในช่วงก่อนหน้ากลับมาขยายตัวสูงในเดือนนี้ สำหรับการผลิตที่ลดลงได้แก่ หมวดเฟอร์นิเจอร์ และสิ่งทอ

ภาคการท่องเที่ยว ขยายตัวต่อเนื่อง นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะชาวจีน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเพิ่มเที่ยวบินตรงกับเมืองหลักของจีน สำหรับเครื่องขึ้นการท่องเที่ยวในเดือนนี้ที่เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อน ได้แก่ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานในภาคเหนือ และอัตราการเข้าพักแรมของภาคเหนือ

การบริโภคภาคเอกชน ดัชนีการบริโภคภาคเอกชนปรับดีขึ้น ทั้งหมดการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันที่เคยลดลงในช่วงก่อนหน้าแต่มีทิศทางดีขึ้นโดยลำดับ ยังคงปรับดีขึ้นต่อเนื่องและขยายตัวได้เดือนนี้ และหมวดการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าคงทนโดยเฉพาะรถยนต์นั่งที่ขยายตัวได้ต่อเนื่อง จากกลุ่มผู้บริโภคระดับกลางขึ้นไปเป็นสำคัญ ขณะที่ยอดขายจักรยานยนต์ยังหดตัวแสดงถึงกำลังซื้อของครัวเรือนฐานรากที่ยังไม่เข้มแข็ง

การใช้จ่ายภาครัฐ รายจ่ายรวมลดลงร้อยละ 34.5 จากระยะเดียวกันปีก่อน เป็นผลจากฐานสูงในปีก่อนที่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ (โครงการ 9101) ทางด้านรายจ่ายลงทุนลดลงร้อยละ 7.0 จากการเบิกจ่ายล่าช้าของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่งผลอัตราการเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2561 อยู่ที่ร้อยละ 75.1 ต่ำกว่าเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดไว้ที่ร้อยละ 81.5

การลงทุนภาคเอกชน ปรับตัวดีขึ้น จากการลงทุนภาคการผลิตโดยเฉพาะอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งออกมีการนำเข้าเครื่องจักรต่อเนื่อง ทางด้านการลงทุนภาคก่อสร้างในเดือนนี้ขยายตัวเล็กน้อยจากพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างซึ่งขยายตัวเฉพาะกลุ่มบ้านเดี่ยว

การค้าผ่านด่านศุลกากรชายแดนในภาคเหนือ มูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 จากระยะเดียวกันปีก่อน สินค้าส่งออกที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ การส่งออกมังคุดไปจีน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ไปลาวและเมียนมา ด้านมูลค่าการนำเข้าลดลงร้อยละ 8.1 ตามปริมาณการนำเข้าสินค้าประเภทผักและเครื่องจักรจากจีนลดลง

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป อยู่ที่ร้อยละ 1.1 เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันขายปลีก ค่ากระแสไฟฟ้า และก๊าซหุงต้มเป็นสำคัญ ขณะที่ราคาหมวดอาหารสดลดลงต่อเนื่องตามราคาเนื้อสุกร ผักสด และผลไม้สด เพราะผลผลิตเพิ่มขึ้น **อัตราการว่างงาน** ปรับฤดูกาลอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 0.9 โดยมีความต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรม โรงแรมและภัตตาคาร การบริหารราชการและป้องกันประเทศเพิ่มขึ้น

ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2561 สาขาธนาคารพาณิชย์ในภาคเหนือมียอดคงค้างเงินให้สินเชื่อ 562,263 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.0 จากยอดสินเชื่อที่ลดลงของธนาคารพาณิชย์บางแห่ง ด้านยอดคงค้างเงินฝาก 677,377 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 ส่วนหนึ่งเป็นการฝากเงินไว้เพื่อชำระเงินออนไลน์ สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากอยู่ที่ร้อยละ 82.3

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
31 สิงหาคม 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม: ดวงทิพย์ ศิริกาญจนารักษ์
โทร. 0-5393-1147 e-mail: doungtis@bot.or.th